

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 17 มีนาคม 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6902

หน้า: 1 (กลาง), 28

Col.Inch: 52.58

Ad Value: 57,838

PRValue (x3): 173,514

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: อาลีบาบาได้ไลเซนส์คลาวด์ ITEL ลุ้นให้เข้าดาต้าเซ็นเตอร์

อาลีบาบาได้ไลเซนส์คลาวด์ ITEL ลุ้นให้เข้าดาต้าเซ็นเตอร์

“อาลีบาบา คลาวด์ฯ” คว่าใบอนุญาตให้บริการ Cloud Service ในไทย โบรกฯ มองเป็นบวกต่อ ITEL หนุนการแข่งขันดันตลาดรวมโต ไม่กระทบ INET หลังจับลูกค้าคนละกลุ่ม ฟาก “ถวัลย์” ซีอีโอ ITEL ลั่นมีโอกาสให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ เพิ่มขึ้น เหตุผู้ให้บริการต่างชาติต้องมาเช่าใช้ดาต้า เซ็นเตอร์ รองรับบริการ Cloud

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการกระจายเสียง การโทรคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า

อ่านต่อหน้า 28

อาลีบาบา

สำนักงาน กสทช. ได้มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งให้แก่บริษัท อาลีบาบา คลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริการ Cloud Service โดยการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนเพื่อให้บริการ Data Center และ Cloud Service ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการลงทุนทางด้านดิจิทัลในประเทศไทย ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ก่อนหน้านี้ได้มีการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้บริการ Data Center และ Cloud Service ให้กับผู้รับใบอนุญาตไปแล้วจำนวน 6 ราย ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET บริษัท ซุปเปอร์เนป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอบีพีโอ จำกัด และบริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงาน กสทช. พบว่า ระหว่างปี 2561-2563 รายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมมากกว่า 2,300 ล้านบาท และล่าสุดเมื่อรวมบริษัท อาลีบาบา คลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเพิ่งได้รับใบอนุญาตฯ ทำให้ประเทศไทยจะมีผู้รับใบอนุญาตรวม 7 ราย

สำหรับการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เพื่อให้บริการ Data Center และ Cloud Service ของประเทศไทย ไม่ได้จำกัดว่า ผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยมากกว่า 51% เท่านั้น แต่บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติต่างชาติก็สามารถขออนุญาตเพื่อให้บริการดังกล่าวภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกอบกิจการของบริษัทที่มีสัญชาติต่างประเทศ ที่ประสงค์จะประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัลของรัฐบาล และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

“การที่บริษัท อาลีบาบา คลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด มาขอรับใบอนุญาตฯ เพื่อให้บริการ Cloud Service ถือเป็นเรื่องน่ายินดีในการที่มีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งจะนำมาซึ่งการประกอบธุรกิจและการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ” นายไตรรัตน์ กล่าว

โบรกฯ มองส่งผลบวกต่อ ITEL ลุ้นอาลีบาบาเข้าดาต้า เซ็นเตอร์

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุถึงกรณีที่ กสทช. ได้มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งให้แก่ บริษัท อาลีบาบา คลาวด์

(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริการ Cloud Service นั้นว่า มองเป็นบวกต่อกลุ่ม ICT Non-mobile เนื่องจากคาดว่าตลาด Data center และ Cloud ในไทย มีโอกาสเติบโตจากจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าราชการที่มีฐานข้อมูลเก็บอยู่ในประเทศ และผู้ให้บริการวางระบบสื่อสาร (SI) มีโอกาสได้งาน ICT solution และ Managed service ที่เกี่ยวเนื่องจากลูกค้าที่มีการใช้งาน Cloud เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ การให้บริการ Cloud ของต่างชาติในไทย จำเป็นต้องมี Data center เป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับ มองเป็นโอกาสต่อ บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี คอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เนื่องจาก ITEL ไม่มีธุรกิจให้บริการ Cloud

ขณะที่มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นภาพการแข่งขันเพิ่มขึ้น แต่จะเป็นคนละตลาดกัน โดยในส่วนของ INET ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Cloud ในไทย มีฐานลูกค้ากลุ่มขนาดกลาง และเอสเอ็มอี ขณะที่ผู้เล่นต่างชาติ จับฐานลูกค้าบริษัทข้ามชาติที่อยู่ในไทย

นายถวัลย์ อนันตธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ITEL กล่าวว่า กรณีดังกล่าวทำให้บริษัทมีโอกาสให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ สูงขึ้น เนื่องจากใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ไม่สามารถถือครอง Asset ได้ ต้องมาเช่าใช้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ เพื่อรองรับบริการ Cloud

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ระดับโลก (Hyperscale) ทั้งไชนีสคลเม็ค และเสิร์ชเอนจิน เพื่อให้เข้ามาใช้พื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ “ETIX Bangkok #1” คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 6-8 เดือนจากนี้ หลังจากล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2565 ได้เซ็นสัญญากับ Amazon Web Services (AWS) และจะย้ายเข้ามาภายในเดือน มิ.ย.2565 โดยจะเข้ามาใช้บริการเริ่มแรกจำนวน 0.6 เมกะวัตต์ และเพิ่มเป็น 2 เมกะวัตต์ ภายใน 2 ปี คาดว่าจะสร้างรายได้ 150-200 ล้านบาท/ปี จากนั้นมีแผนขยายขนาดเป็น 6 เมกะวัตต์ ภายใน 2 ปีข้างหน้า คาดว่าจะสร้างรายได้ 300-400 ล้านบาท/ปี ■

ล้อมคอกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบอบ

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ร่วมมือแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชน โดยกำชับผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD) ทั้ง 6 ราย แก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงอย่างเคร่งครัด ได้แก่ บริษัท เอ ไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท โอทาร์ เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

โดยกำหนดมาตรการดังนี้ 1.ระงับสายโทร.เข้ามาจากต่างประเทศที่มีรูปแบบจากเบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์สั้น 3 หลัก และเบอร์โทรศัพท์สั้น 4 หลักของประเทศไทย ที่โทร.มายังเลขหมายปลายทางของไทย 2.ระงับสายโทร.เข้ามาจากต่างประเทศที่มีรูปแบบเบอร์ที่เป็นรหัสโทรศัพท์ประจำประเทศ ที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ยังไม่ได้จัดสรรให้กับประเทศใด

3.ตรวจสอบสายโทร.เข้ามาจากต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ว่ามีการดัดแปลงเลขหมายหรือไม่ ด้วยระบบ Test Call Generator อย่างต่อเนื่อง 4.กรณีที่มีสายโทร.เข้ามาจากต่างประเทศไม่ได้มีการกำหนดเลขหมายต้นทาง ให้เพิ่มเครื่องหมาย +66 นำหน้าเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นการโทร.เข้ามาจากต่างประเทศ

กสทช.ผูกแผนสกัดสายด่วนต้มตุ๋น

นายไทรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ร่วมมือแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชน โดยกำชับผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD) ทั้ง 6 ราย แก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงอย่างเคร่งครัด ได้แก่ บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท โอทาร์ เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

โดยกำหนดมาตรการดังนี้ 1.ระงับสายโทร.เข้ามาจากต่างประเทศที่มีรูปแบบจากเบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์สั้น 3 หลัก และเบอร์โทรศัพท์สั้น 4 หลักของประเทศไทย ที่โทร.มายังเลขหมายปลายทางของไทย 2.ระงับสายโทร.เข้ามาจากต่างประเทศที่มีรูปแบบเบอร์ที่เป็นรหัสโทรศัพท์ประจำประเทศ ที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ยังไม่ได้จัดสรรให้กับประเทศใด

3.ตรวจสอบสายโทร.เข้ามาจากต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ว่ามีการคัดแปลงเลขหมายหรือไม่ ด้วยระบบ Test Call Generator อย่างต่อเนื่อง 4.กรณีที่มีสายโทร.เข้ามาจากต่างประเทศไม่ได้มีการกำหนดเลขหมายต้นทาง ให้เพิ่มเครื่องหมาย +66 นำหน้าเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นการโทร.เข้ามาจากต่างประเทศ

กสทช.สรุปเคาะ 4 มาตรการ สกัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฉาว

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่าการกสทช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกหลวงประชาชน โดยได้กำชับผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (IDD) จำนวน 6 ราย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาแก๊งหลอกหลวงอย่างเคร่งครัด

โดยได้กำหนดมาตรการ ได้แก่ 1.ระงับสาย โทร.เข้ามาจากต่างประเทศที่มีรูปแบบของเบอร์ที่ โทร.เข้ามาเป็นเบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์สั้น 3 หลัก และเบอร์โทรศัพท์สั้น 4 หลักของไทยที่ โทร.มายังเลขหมายปลายทางที่ไทย 2.ระงับสาย โทร.เข้ามาจากต่างประเทศที่มีรูปแบบของเบอร์ที่ โทร.เข้ามาเป็นรหัสโทรศัพท์ประจำประเทศ ที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ยังไม่ได้จัดสรรให้กับประเทศใด 3.ดำเนินการตรวจสอบสาย โทร.เข้ามาจากต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ว่ามีการดัดแปลงเลขหมายหรือไม่ และ 4.กรณีที่สาย โทร.เข้ามาจากต่างประเทศไม่ได้มีการกำหนดเลขหมายต้นทาง ให้ดำเนินการเพิ่มเครื่องหมาย +66 นำหน้าเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นการ โทร.เข้ามาจากต่างประเทศ.

กสทช.สั่งค่ายมือถือใส่+66 ล้อมคอกแก๊งคอลเซ็นเตอร์

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.)เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. และสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกหลวงประชาชนตามนโยบาย ของรัฐบาล โดยได้กำชับผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ (ไอดีดี) ทั้ง 6 ราย ได้แก่ บริษัท เอไอเอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ด จำกัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท โอทาร์โ วิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ เซลล์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ บมจ.โทรคมนาคม แห่งชาติ ดำเนินการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกหลวงอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ได้กำหนดมาตรการ ดังนี้ 1.ระงับสายโทรฯ เข้ามาจากต่างประเทศที่มีรูปแบบของเบอร์ที่โทรฯ เข้ามา เป็น เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์สั้น 3 หลัก และ เบอร์โทรศัพท์สั้น 4 หลัก ของประเทศไทย ที่โทรฯมายัง เลขหมายปลายทางของไทย 2.ระงับสายโทรฯ เข้ามาจาก ต่างประเทศที่มีรูปแบบของเบอร์ที่โทรฯ เข้ามาเป็นรหัส โทรศัพท์ประจำประเทศ หรือ Country Code ที่สหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ยังไม่ได้จัดสรรให้ กับประเทศใด 3.ดำเนินการตรวจสอบสายโทรฯเข้ามาจาก ต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ว่ามีการดัดแปลงเลขหมายหรือ ไม่ ด้วยระบบ เทสต์ คอล เจนเนเรเตอร์ (ทีซีจี) และ 4.สายโทรฯ เข้ามาจากต่างประเทศไม่ได้มีการกำหนดเลข หมายต้นทาง ให้ดำเนินการเพิ่มเครื่องหมาย +66 ให้ทราบ ว่าโทรฯ เข้ามาจากต่างประเทศ.